



ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๒

สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม.๑๐๓๐๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกในบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
โดยหลักเกณฑ์ ข้อ ๑๓ กำหนดว่า “การนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกในบัญชีอื่น ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด” นั้น

บัดนี้ ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

(นางรัตนา ศรีเหรัญ)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๙๓

หลักเกณฑ์และวิธีการนารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘)

ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๒
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยหลักเกณฑ์ ข้อ ๑๓ กำหนดว่า “การนารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด”

ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

หลักเกณฑ์

๑. ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หมายความว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายความว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา

๒. การนารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น
ให้ทำได้โดยการตกลงยินยอมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

๓. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาการขอ
หรือการให้รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ก็ได้ แล้วรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาทราบ

๔. การขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ที่ตรงตามความต้องการและความจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและมีอัตราเงินเดือน
ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เท่ากับจำนวน
ตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

๕. การขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำเนินการตามลำดับและขั้นตอน ดังนี้

๕.๑ ให้ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงในจังหวัด
เดียวกันก่อน

กรณีจังหวัดเดียวกันมีหลายเขตพื้นที่การศึกษา ให้ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจาก
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรณีเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหลายจังหวัด ให้ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจาก
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๕.๒ หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงที่สุดในจังหวัดเดียวกัน ไม่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขอ ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด

๕.๓ หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง ไม่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขอ ให้ขอจากบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด

๕.๔ หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ไม่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขอ ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ในภูมิภาคอื่นที่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด

๖. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี ดำเนินการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก หากมีมติอนุมัติ ให้แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จัดลำดับที่ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

๗. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งมีใช้เกิดจากผู้ได้รับการคัดเลือกรายนั้น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี ให้คงการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ตามลำดับที่เดิมในบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเดิม และ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกรายนั้นทราบ

กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจุและแต่งตั้ง ถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายนั้น ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

๘. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ได้รับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ที่จัดลำดับที่ จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชีแล้ว ให้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งให้เสร็จสิ้น ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามลำดับที่ที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

๘.๒ ให้เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่

๘.๓ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก และให้ดำเนินการออกคำสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๑ ชุด

๘.๔ เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม เพื่อให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชียกเลิก การขึ้นบัญชีผู้นั้น

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อนที่บัญชีเดิมจะครบอายุการขึ้นบัญชี

วิธีการ

๑. การดำเนินการของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอใช้รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใดมีตำแหน่งว่างและไม่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ตรงตามความต้องการและความจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและมีอัตราเงินเดือนตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และประสงค์จะขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของตน ให้ดำเนินการดังนี้

๑.๑ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาและมีมติกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ว่างตรงตามความต้องการและความจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเท่ากับ จำนวนตำแหน่งว่างนั้น

๑.๒ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งมติไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ต้องการเท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีมติ

๑.๓ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็น จำนวนตำแหน่ง และกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ เพื่อกำกับการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

๑.๔ เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จัดลำดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัครคัดเลือก หนังสือสอบถามความสมัครใจและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้สมัครใจ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

๑.๕ ให้เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ โดยให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้แล้วเสร็จก่อนที่บัญชีเดิมจะครบอายุการขึ้นบัญชี และให้ดำเนินการออกคำสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๑ ชุด

๑.๖ ให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี ยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิมของผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว พร้อมทั้งรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบ

ทั้งนี้ การดำเนินการตั้งแต่ข้อ ๑.๔ - ๑.๖ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี

๑.๗ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งมีไม่เกิดจากผู้ได้รับการคัดเลือกรายนั้น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชีให้คงการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ตามลำดับที่เดิมในบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเดิม

๒. การดำเนินการของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี

เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี ได้รับหนังสือขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หากมีมติอนุมัติ ให้แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จัดลำดับที่ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทราบให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

๒.๒ กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามติให้ใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือสอบถามความสมัครใจผู้ได้รับการคัดเลือก ตามรายชื่อและจำนวนที่ได้รับอนุมัติตามแบบที่กำหนด แล้วส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเป็นรายบุคคลตามที่อยู่ปรากฏในใบสมัครหรือที่อยู่ที่ได้แจ้งเปลี่ยนไว้ โดยแจ้งรายละเอียดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ เกี่ยวกับลำดับที่ผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก พร้อมชื่อและที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ทั้งนี้ การสอบถามตามวรรคหนึ่ง อาจให้มีการสอบถามความสมัครใจของผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจำนวนที่ขอ เพื่อเป็นผู้สมัครสำรองตามจำนวนที่เห็นว่าเหมาะสมในคราวเดียวกัน โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ถูกสอบถามความสมัครใจรายนั้น ถูกสอบถามในฐานะผู้สมัครสำรอง และจะได้รับการพิจารณาเมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ดีกว่าไม่ประสงค์ไปขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

การตอบรับของผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งกรณีสมัครใจและไม่สมัครใจ ให้แสดงความจำนงตามแบบที่กำหนด แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากพ้นกำหนดถือว่า ผู้ถูกสอบถามความสมัครใจละสิทธิในการแสดงความจำนงครั้งนี้ และยังคงการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ตามลำดับที่เดิม ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเดิม

๒.๓ เมื่อได้รับหนังสือตอบรับจากผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้พิจารณาดำเนินการเฉพาะผู้ที่สมัครใจ ดังนี้

๒.๓.๑ จัดลำดับที่ โดยผู้ที่ได้ลำดับที่ดีกว่าในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาก่อน

๒.๓.๒ เมื่อจัดลำดับที่แล้ว ให้แจ้งรายชื่อ ลำดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัครคัดเลือก หนังสือสอบถามความสมัครใจและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้สมัครใจ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย

๒.๔ เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประกาศขึ้นบัญชี และคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษายกเลิกการขึ้นบัญชีเดิมของผู้ได้รับการคัดเลือกรายนั้น แล้วรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบ

๒.๕ กรณีได้รับแจ้งว่าผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ด้วยเหตุซึ่งมิใช่เกิดจากผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาคงการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ตามลำดับที่เดิม

๓. กรณีไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

แบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) นามสกุล อายุ ปี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง วิทยฐานะ
วุฒិการศึกษา รับเงินเดือนอันดับ ชั้น บาท
โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ข้าพเจ้า () สมัครใจรับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงาน
..... (ผู้ขอใช้บัญชี) ตามที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้ง
ข้าพเจ้า () ไม่สมัครใจรับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงาน
..... (ผู้ขอใช้บัญชี) ตามที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(.....)

ผู้แสดงความจำนง

หมายเหตุ ให้ส่งแบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่นนี้ กลับไปยังสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (เจ้าของบัญชี) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

(ตัวอย่าง)

(สำหรับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี)

หนังสือสอบถามความสมัครใจของผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ศธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ เดือน พ.ศ.

เรื่อง สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น
เรียน นาย/นาง/นางสาว

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น

ตามที่ท่านสมัครเข้ารับการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ปี และได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา (เจ้าของบัญชี) ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ลำดับที่ นั้น

เนื่องจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ขอใช้บัญชี) ขอรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังกล่าว รายละเอียดในแบบแสดงความจำนง
เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ขอให้ท่านแสดงความจำนงว่าจะสมัครใจ
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่นตามแบบแสดงความจำนงดังกล่าวหรือไม่ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้สมัครใจ
... (ตัวจริง/ตัวสำรอง)... ทั้งนี้ หากมีผู้แสดงความสมัครใจหลายคน ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ในลำดับที่ต่ำกว่าจะได้รับการ
พิจารณาก่อนตามลำดับ

เมื่อท่านสมัครใจและได้รับการประกาศขึ้นบัญชีใหม่และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์แล้ว บัญชีเดิมจะถูกยกเลิก หากท่านแสดงความจำนงว่าไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในบัญชีอื่น จะไม่ทำให้ท่านเสียสิทธิ์การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบัญชีเดิม

กรณีที่ท่านสมัครใจและได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อแล้ว แต่ไม่ประสงค์
หรือขอระงับการบรรจุและแต่งตั้ง ถือว่าท่านขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งตามบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งของ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชีเดิม และบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านกรอกแบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น แล้วส่งกลับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในวันที่ หากพ้นกำหนดนี้
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการแสดงความจำนงในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร

โทรสาร

หมายเหตุ ๑. แบบฟอร์มหนังสือนี้สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

๒. ให้เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชีแจ้งที่อยู่เพื่อให้ผู้แจ้งความจำนงตอบหนังสือกลับไปยังเขตพื้นที่

การศึกษาเจ้าของบัญชี ดังนี้ สพท.

เลขที่ ถนน ตำบล

อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทร โทรสาร E-mail